

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๗๖๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กราบเรียน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๒๐๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๘๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๘๘๖๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๒๔๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมจำนวน ๙ เรื่อง มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเร่งรัดให้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ณัฐจรรย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐจรรย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งรายงานสรุปข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๗. เลขาธิการ ก.พ.
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ตารางสรุปข้อมูลและรายละเอียดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๑	ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีราษฎรถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก	<ul style="list-style-type: none"> ● มูลนิธิพิทักษ์ไทยได้ร้องเรียนต่อ กสม. เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน บริเวณพื้นที่อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก” ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรอสาสมัครและทหารพรานอาสาสำหรับทำกินและอยู่อาศัย โดยมีข้อบังคับห้ามโอนที่ดินไปยังบุคคลภายนอก และใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรเท่านั้น ต่อมาพื้นที่เข็กได้รับความนิยมนิยมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ราษฎรบางส่วนจึงปรับปรุงพื้นที่จากแปลงเกษตรเป็นการให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว จึงถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมและดำเนินคดีอาญา ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ กรม. ให้พิจารณากำหนดมาตรการและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลที่ดินของรัฐนำที่ดินไปจัดสรรหรืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ทั้งตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ให้สำรวจพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ รับผิดชอบโดยใช้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และใช้เทคโนโลยีสำรวจทางอากาศหรือดาวเทียม ทุก ๑ - ๓ ปี และจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างสม่ำเสมอด้วย 	มท. กท., กษ., ดศ., ทส., ยธ., กอ.รมน. และ ดช.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	รายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	<ul style="list-style-type: none"> ● นายวิมล อุดม ได้ร้องเรียนต่อ กสม. ว่า ได้ชำระเงินประกันการเช่าพื้นที่ค้าขายในตลาดนัดชั้นเดีย แต่ รฟท. ไม่จัดสรรพื้นที่ค้าขายและไม่คืนเงินประกันการเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้ร้อง กสม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีพิพาทตามประมวล 	คค. มท., สปน., ดช. และ รฟท.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กสม. จึงได้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหมาให้ รพท. พิจารณาคืนเงินประกันให้แก่ผู้ร้องพร้อมกับชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดต่อปี		
๓	ขอให้สั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีราษฎรที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” จังหวัดจันทบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมธนารักษ์กำหนดให้เป็นที่ราชพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าช้าง และตำบลวัดใหม่ จังหวัดจันทบุรีว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรมธนารักษ์และธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีคัดค้านการออกโฉนดที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” และประกาศให้ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ราชพัสดุ ทำให้ประชาชนกว่า ๑,๒๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อนและยังถูกเร่งรัดให้เข้าสู่กระบวนการเช่าที่ดินราชพัสดุ หากไม่เข้าสู่กระบวนการเช่าจะมีค่าปรับย้อนหลัง ● กสม. ได้ขอให้เสนอ กรม. เพื่อสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลง “สนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” จังหวัดจันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 	กค. มท. และ สคทช.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหาการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีบริษัทเอกชนนำรถบรรทุกสัญจรผ่านถนนของหมู่บ้านจัดสรรศรีนครพัฒนาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์และการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรศรีนครพัฒนา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีว่า ควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรสามารถ 	มท. กทม.	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<p>โอนสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจบำรุงรักษาสาธารณูปโภคนั้นได้ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินทิ้งร้างไม่ทำหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจนมีสภาพทรุดโทรมกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้</p>		
๕	<p>ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง เสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนา กรณีนักเรียนหญิงมุสลิมถูกกีดกันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนักเรียนหญิงมุสลิมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคนหนึ่งแต่งเครื่องแบบนักเรียนหญิงด้วยการสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) และปีกอักษร “ญ.ว.” (อักษรย่อของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) ไว้บนฮิญาบ แต่ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยขอให้นำอักษรย่อที่ปีกไว้ออก เนื่องจากเห็นว่านักเรียนหญิงคนดังกล่าวแต่งเครื่องแบบไม่เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมทั้งว่ากล่าวเรื่องการแต่งกายในขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธงและในชั้นเรียนหลายครั้งทำให้นักเรียนหญิงคนดังกล่าวเกิดความอับอาย ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ ครม. ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยดำเนินการแก้ไขระเบียบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยให้ครอบคลุมถึงการแต่งกายสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ ๒. ขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนักงานปลัดศธ. ติความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และหรือข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ 	<p>ศธ. สคก. และ วธ.</p>	<p>๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
๖	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เสรีภาพในการประกอบอาชีพและความเสมอภาคของบุคคล กรณีกำหนดให้การเป็นบุคคลล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับราชการหรือเป็นเจ้าของหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. รายงานว่า ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดให้การเป็นบุคคลล้มละลายเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับราชการหรือเป็นเจ้าของหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ ข. (๖) ที่บัญญัติให้ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนได้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งทำให้บุคคลล้มละลายไม่สามารถรับราชการหรือเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐได้ ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อ ครม. เพื่อพิจารณาขอบข่ายให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ข. (๖) ที่บัญญัติให้ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนหรือเป็นข้าราชการพลเรือนต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม จาก “เป็นบุคคลล้มละลาย” เป็น “เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต” แทน และตัดกรณี (๖) ในวรรคสอง ออก เว้นแต่ได้รับการปลดจากล้มละลายแล้ว อาจกำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการเข้ารับราชการไว้ให้ชัดเจน และพิจารณาแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการ กรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามการเป็นบุคคลล้มละลายรับราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเพียงบางตำแหน่ง 	สำนักงาน ก.พ. ยธ., สคก. และ ศป.	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๗	ข้อเสนอแนะในการแก้ไขนิยาม “ป่า” และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทยเพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. เห็นว่า นิยาม “ป่า” ตามกฎหมายป่าไม้ของไทยไม่สอดคล้องกับนิยามที่เป็นสากล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในการส่งออก 	ทส. กต., กษ., พณ., ยธ., อก, สคก. สกท.	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<p>ทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อ กรม. เพื่อพิจารณามอบหมายให้ ยธ. ทส. และ กษ. ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาผลกระทบจากกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ๒. แก้ไขนิยาม “ป่า” ให้สอดคล้องกับนิยามสากล เพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าจากสหภาพยุโรป ๓. รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้จำนวน ๙ ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวในรูปแบบประมวลกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาเสพติด เป็นต้น 	และ สสว.	
๘	ข้อเสนอแนะกรณีปัญหากระบวนการขอประทานบัตรเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และการประกอบกิจการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	<ul style="list-style-type: none"> ● กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกระบวนการขอประทานบัตรเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และนายสุเมธ เขาวนปรีชา ซึ่งได้จัดรับฟังความคิดเห็น โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และการประกอบกิจการเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัท ทีพีไอฯ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี <p>กสม. เห็นว่า ประเด็นการให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็นของชุมชนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่วนประเด็นการประกอบกิจการเหมืองแร่ดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อม</p>	อก. กก., กษ., ทส., มท. และ สธ.	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<p>และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none">● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ กรม. เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">๑. แต่งตั้ง ศึกษา รวบรวม และติดตามข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ และผู้ประกอบการเหมืองแร่ขนาดใหญ่รายอื่นในลักษณะที่เป็นโครงการระยะยาว๒. ศึกษา รวบรวม และติดตามผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่อำเภออมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี๓. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ป่าในพื้นที่อำเภออมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อจำแนกส่วนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสงวนหวงห้ามต่อไป และส่วนที่จะสามารถอนุญาตหรือผ่อนผันให้ใช้พื้นที่เพื่อทำเหมืองแร่ได้๔. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิกถอนประทานบัตรบางแปลงหรือบางส่วนของบริษัท ทีพีไอ ที่สงวนไว้เป็นพื้นที่กัน๕. ปรับปรุงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันให้เป็นรายงานฉบับเดียวกัน		
๙	ข้อเสนอแนะกรณีหน่วยงานของรัฐไม่จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสงเคราะห์ชาวเขา และจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์	<ul style="list-style-type: none">● กสม. เห็นว่า การจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลให้พื้นที่ของชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)	สคทช. พม. ทส. และ มท.	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อเรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	วันที่ครบกำหนด
		<p>และกรมป่าไม้ ซึ่งมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีวิถีวัฒนธรรมและเป็นชุมชนเดียวกันมาตั้งแต่ต้น และกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินสิทธิชุมชน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ และความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ถือเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <ul style="list-style-type: none">● กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">๑. ให้ พส. กรมป่าไม้ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดที่ดินบริเวณหมู่ที่ ๑๔ และหมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังบาล และหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภูทับเบิก) ทั้งส่วนที่อยู่ในแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ และส่วนที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในรูปแบบอื่นตามมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับผู้ร้องและประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพื่ออยู่อาศัย และทำประโยชน์ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน๒. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนผันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้พื้นที่ (ตามข้อ ๑) เพื่อจัดที่ดินต่อไปได้ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป		